

## TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VÀ QUỸ ROSA LUXEBURG TRONG CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Ngày 31/01/2024, Viện Chính sách và Quản lý (IPAM), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) và Quỹ Rosa Luxemburg, Cộng Hoà Liên bang Đức đã có buổi làm việc và ký kết văn bản hợp tác triển khai dự án SETY và các dự án phục vụ cộng đồng khác trong tương lai.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Đào Thanh Trường - Phó Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN chia sẻ: Là một trong những thành viên chủ chốt của ĐHQGHN, trường ĐH KHXH&NV tự hào là cơ sở đào tạo, nghiên cứu tiên phong về các ngành khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam. Trong năm học này, nhà

trường đặc biệt chú trọng đến chức năng phục vụ cộng đồng, cụ thể hóa hướng nghiên cứu và tư vấn chính sách cho chính phủ Việt Nam, cho các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương dựa trên kết quả từ các nghiên cứu chuyên sâu của các giảng viên tại trường ĐH KHXH&NV.

Trong tháng 11/2023, hai bên đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác, thông qua đó điểm lại các thành tựu trong các dự án hợp tác với Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á - Văn phòng Đại diện tại Hà Nội về các hoạt động nghiên cứu chính sách, khoa học và giáo dục, các vấn đề chuyển đổi sinh thái - xã hội và phát triển

bền vững. Tiếp nối thành công từ những kết quả đã đạt được, dự án SETY được ký kết lần này sẽ có những đóng góp thực tiễn cho các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh tại Việt Nam về chuyển đổi sinh thái xanh, góp phần tích cực vào quá trình hoạch định, thực thi các chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Dự án “Giới trẻ và các vấn đề về chuyển đổi sinh thái - xã hội và phát triển cộng đồng bền vững” được triển khai từ năm 2022 cho đến nay, là thành quả hợp tác giữa Viện Chính sách và Quản lý - Quỹ Rosa Luxemburg và là tiền đề quan trọng để hai bên tiếp tục triển khai dự án tăng cường năng lực

cho các sinh viên, học viên nữ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học. Dự án SETY 2024-2026 vừa ký kết là sự tiếp nối và phát triển các kết quả dự án đã đạt được với sự mở rộng cả về phạm vi và hoạt động. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các bạn trẻ đam mê nghiên cứu và quan tâm đến các vấn đề nghiên cứu về môi trường, chuyển đổi sinh thái xã hội và phát triển bền vững. Trại hè SETY trong khuôn khổ hoạt động dự án năm 2024 sẽ cung cấp các nội dung giới thiệu về bối cảnh và việc thực hiện mục tiêu NetZero ở Việt Nam và các nội dung tăng cường các kỹ năng xanh cho các học viên từ 15-35 tuổi. [Xem thêm](#)

